
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

 

ผู้มาประชุม 
 1. นายไสว    สิงห์ทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 2. นายนรเสฏฐ ์  รุจิพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  
 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนิกร   ห่วงงาม  สมาชิกสภาเทศบาล  
 8. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ไม่มาประชุม 
 1.  นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 2. นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิชัย   ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 2. ร้อยตำรวจตรีกำจัด สุขจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 3. นายสาโรจน์  รักงาม  รองนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ 
 4. นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 5. นายสุพจน์  ใจบุญ  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
 6. นางสาวนิศาชล  กิ้วลาดแยง ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 7. นางระพีพร  สมสุข  รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 8. นายสหพัฒน์  พลอยเพ็ชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 9. นางรุจี   กันแต่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
 10. นายอโนทัย  นุ่นแก้ว  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง 
 11 . นายณฐนน  ฐิติโฆสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 12. นางสาวภัสรา    ศรีโสภา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 13. จ่าเอกสมพร  ปลื้มมะลัง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาฯ 
 14. นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 15. นายวัฒนา  พวงศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 16. นางสาวอลิศรา  จงสวัสดิ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
 17. นายเอกชัย  สังข์รุ่ง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
 18. นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 19. นายสันติสุข  ห้าวหาญ คนงานทั่วไป 
 20. นายชัยวัฒน์  จัตุรัส  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์  
 21. นางนิตยา  พิชยมงคล กรรมการชุมชนบ้านท่าน้ำ 
 22. นางบุญจันทร์  ศรประดิษฐ์ กรรมการชุมชนชัยนารายณ์ 
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23. นางบัวผัน  ประสานทอง ประธานชุมชนชัยนารายณ์พัฒนา 
24. นางนันทยา  เฉลิมศาล รองประธานชุมชนชัยนารายณ์ 
25. นางสาวสุชิน  ชัยบรรหาร กรรมการชุมชนชัยนารายณ์ 
26. นายไพบูลย์  นนท์ตา  กรรมการชุมชนบ้านเอ้ืออาทร 
27. นางยุพิน  กองสนธิ์  กรรมการชุมชนหมู่ 11 พัฒนา  

 

เริ่มประชุม  09.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน 
สภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ส วั ส ดี ค รั บ  ท่ า น ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ผู้ ท ร ง เกี ย ร ติ  ท่ า น น า ย ก เท ศ ม น ต รี   
ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
ของกฎหมาย ยึดหลักความสงบ สันติ รู้รักสามัคคี เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
 วันนี้ เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  พ.ศ. 2567  

โดยจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                             
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว  
(สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 
หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล (สำนักปลัด) 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อื่นๆ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายไสว  สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- วันนี้ท่านศรัณย์พัทธ์ ติกขะปัญโญ และท่านกันต์ศักดิ์ หอมกลิ่นราตรี ขออนุญาตลากิจ  
ได้ยื่นใบลาเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ตามที่สภาเทศบาล ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ ไปอ่านแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำอะไร
หรือไม่ เชิญครับ 
- มีไหมครับ 
- เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 
- โปรดยกมือขึ้นครับ  

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลออกเสียงรับรอง 10 เสียง ครับ 
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว (สำนักปลัด) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์  หมู่ ที่  6  ตำบลลำนารายณ์  อ ำเภอชั ยบ าดาล  จั งห วัดลพบุ รี   
(สำนักปลัดเทศบาล) เป็นเงิน 402,000.- บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 
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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) 
เป็นเงิน 402,000.- บาท (-สี่แสนสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 

1) งานขุดล้อมต้นไม้เดิมย้ายไปสถานที่ใหม่ 
2) ปรับหน้าดิน ทุบกระถางเดิม และปรับหน้าดินให้เสมอขอบฟุตบาท 
3) ปรับหน้าดินด้วยทราย 
4) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนท่ามะนาว ได้แก่ ต้นปาล์ม 

จำนวน  32 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น 
5) ติดตั้งหญ้าเทียมบนทางเกาะกลางทั้งหมด พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร   
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2/2567 (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 

4  ลำดับที่ 5  
เหตุผล 

เนื่องจาก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีนโยบายในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์  หมู่ที่  6 ตำบลลำนารายณ์  และลดปัญหา 
การบำรุงรักษาตัดแต่ง รดน้ำ จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลฯ เพ่ือดำเนินการ
ดังกล่าว ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นอำนาจของสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 97 

ทั้งนี้  เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน  
183,763,617.23 บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อย 
สิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 
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นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปูหญ้าเทียม เกาะกลางถนนท่ามะนาว (สำนักปลัด)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล (สำนักปลัด) 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล (สำนักปลัด) เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 5 
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) เป็นเงิน 498,000. - 
บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมภายในเขตเทศบาลและชุมชนให้มีความสวยงาม  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมภายในเขตเทศบาล
และชุมชนให้มีความสวยงาม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบล  
ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (สำนักปลัดเทศบาล) เป็นเงิน 498,000. - บาท  
(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 

1) ย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณทางออก มาบริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล 
2) งานเตรียมพ้ืนที่และปลูกต้นไม้ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นพุดกุหลาบ ต้นพุด เป็นต้น จำนวน 

2,821 ต้น  
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 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการติดตั้งวัสดุอ่ืนๆ ให้เกิดความสวยงาม เช่น ตัวหนอน
สามเหลี่ยม โต๊ะกลมนั่ง เป็นต้น 

4) ติดตั้งไฟแสงสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน 8 ต้น       
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลำนารายณ์กำหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 9 

เหตุผล 
 

เนื่ องจาก คณ ะผู้ บ ริห ารเทศบาลตำบลลำนารายณ์  มี น โยบายในการปรับปรุ ง 
สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ เพ่ือปรับปรุง  
ภูมิทัศน์สวนหย่อมภายในเขตเทศบาลและชุมชนให้มีความสวยงาม จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลฯ เพ่ือดำเนินการดังกล่าว ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว 
เป็นอำนาจของสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2566 หมวด 8 ข้อ 97 

ทั้งนี้  เทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเงินสะสมที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน  
183,763,617.23 บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อย 
สิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์-) 
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล (สำนักปลัด) 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในหัวข้อนี้ ดิฉันมีเรื่องสอบถาม 2 เรื่อง 
1. ที่ท่านได้เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ  
ชัยบาดาล การย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติไม่ทราบว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมอยู่ในสัญญาปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วหรือยัง  
2. จากแบบที่ท่านได้เสนอมา โต๊ะยาวทำจากปูนย้อมสีไม้ อยากให้ท่านผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณาว่าโต๊ะยาวตัวนี้เหมาะสมที่จะวางในที่สาธารณะหรือไม่ เพราะว่าปัญหาทุกวันนี้  
มีคนเร่ร่อนมานอนในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสถานีรถไฟ หน้าตลาด เราจะพบเห็น  
กันอยู่บ่อยครั้ง ถ้าเกิดว่าท่านยังทำโต๊ะยาวจะเป็นที่ พักอาศัยให้คนเร่ร่อน นำเรียน  
เพ่ือพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
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นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
ซุ้มที่จะย้ายไปติดทางเข้าเป็นซุ้มเก่า แต่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทาสีทุกอย่างใหม่หมด  
เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนเรื่องโต๊ะยาวปัญหาคนเร่ร่อนจะมาพักอาศัยทางผู้บริหาร 
จะนำไปพิจารณาอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นแบบนั่งอย่างเดียว แต่ต้นทุนและราคาต้อง
เท่ากัน ตรงนี้จะนำไปปรับปรุงและแก้ไขเพราะว่าตอนนี้คนเร่ร่อนเข้ามาในเขตพ้ืนที่ เทศบาล
ไม่ได้นิ่งนอนใจเจ้าหน้าที่ได้นำคนเร่ร่อนส่งกลับภูมิลำเนา บางครั้งได้ประสานทางจังหวัด 
ให้นำคนเร่ร่อนไปดูแล ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติอนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอ  
ชัยบาดาล (สำนักปลัด) 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล (สำนักปลัด)  
- ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ  
  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ผมได้รับการแจ้งจากนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ว่ามีความประสงค์จะเสนอญัตติ  
ด้วยวาจา เรื่องบันทึกความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงการจัดให้มีระบบน้ำเสียรวมองค์การ
จัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
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 - ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงการจัดให้มีระบบน้ำเสียรวมขององค์การจัดการ  
น้ำเสียกระทรวงมหาดไทยกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ 
จึ ง ได้ อนุ ญ าต ให้ เสนอ เป็ นญั ตติ ด้ วย วาจาได้  ต ามข้ อ  38 ว รรค  5 แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 ซึ่งกำหนดไว้ว่า
นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้ กำหนดให้ทำเป็นหนังสือญัตติดังต่อไปนี้ อาจเสนอ
ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ กล่าวคือ (5) ญัตติ ที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต
ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.7/ 5721 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาสตร์   
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์เสนอญัตติ  
ด้วยวาจาครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอเสนอญัตติต่อประธานสภาเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ด้วยวาจา เพ่ือบันทึกความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัด 
น้ำเสียองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยปณิธานในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย  

ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
สำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสียและเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีเจตนารมณ์
ในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน และมีความปรารถนาร่วมมือกันในการบริหาร
จัดการบ่อบำบัดน้ำเสียตามรูปแบบการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างยั่งยืน และร่วมกัน
เสริมสร้างรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตกลงให้องค์การจัดการน้ำเสีย
เข้าดำเนินการจัดให้มี ระบบน้ำเสียรวม และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ ำเสียรวม  
มีความปรารถนาร่วมมือกันในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
โดยองค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาล จะจัดทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เป็น
แนวทางในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบแนวท่อรวบรวมน้ำเสียและการบริหาร
จัดการระบบบำบั ดน้ ำเสี ย  รวมทั้ งกิ จกรรมต่อเนื่ อง อ่ืนๆ  ที่ เป็ นประโยชน์ ร่วมกัน 
ต่อการดำเนินการขององค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลจะต้องหาที่ดินสำหรับการก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่องค์การจัดการน้ำเสีย และเทศบาลจะจัดทำบันทึกข้อตกลง 
ร่วมการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม  
เพ่ือองค์การจัดการน้ำเสียจัดทำงบประมาณในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพ้ืนที่  
ของเทศบาล โดยแจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม มีประชาชนมาอาศัย 

อยู่มากขึ้น มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มาดำเนินกิจการในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์
มากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาควบคู่กับความเจริญ ดังปัญหาน้ำเสียจะมีมากขึ้นควบคู่กับ
ความเจริญของชุมชน ดังนั้น เทศบาลตำบลลำนารายณ์ประสานความร่วมมือกับองค์การ
จัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการน้ำเสียรวม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
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 1. เป็นศูนย์บริการจัดการควบคุมน้ำ ได้รับการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. น้ำเสียได้รับการบำบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมน้ำ 
ในการดำเนินการจัดการดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) และข้อตกลง (MOA) กับองค์การจัดการน้ำเสีย จะมีผลบังคับใช้เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา และเมื่อเทศบาลตำบลลำนารายณ์ส่งมอบพ้ืนที่และข้อตกลงร่วมกัน  
เลขที่ 09/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ข้อ 15 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอเสนอบันทึกความร่วมมือข้อตกลงกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
เพ่ือความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ปรากฏตามรายละเอียดบันทึกข้อความ
จำนวน 2 ฉบับ ที่ส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เพื่อพิจารณาต่อไป 
- ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 
- ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือ 
และบั นทึ กข้ อตกลงการจั ด ให้ มี ระบบบำบั ดน้ ำ เสี ย รวม  องค์ ก ารจั ดการน้ ำ เสี ย
กระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลแล้ว 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีอะไรจะสอบถามหรือไม่ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามไปยังคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการทำความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย ตามที่ท่านได้แถลงได้ทำการลงนาม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่แจ้งให้ทราบ ท่านได้ดำเนินเกี่ยวกับโครงการนี้แนวทาง  
การบริหารจัดการน้ำ ขอขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการปัญหามลพิษ
ทางน้ำของชุมชน แต่ในการดำเนินการท่านได้สำรวจพ้ืนที่ปริมาณน้ำที่จะนำเข้ามาในบ่อบำบัด
ท่านได้มีการสำรวจและคำนวณแล้วหรือไม่ รวมถึงการสำรวจพ้ืนที่ที่จะทำเป็นสถานที่บำบัด  
น้ำเสีย เพราะว่าในเอกสารได้ระบุว่าทางเทศบาลจะต้องจัดหาที่ดินส่งมอบให้กับองค์การ
จัดการน้ำเสีย ไม่ทราบว่าท่านได้สำรวจเส้นทางและสถานที่ในการบริหารหรือไม่ รวมถึง
ข้อตกลงงบประมาณที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ลงทุนจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างให้ 
เงื่อนไขเป็นอย่างไร อยากให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวิชัย  
ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ขอตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ ปัจจุบันมีทางน้ำออก 2 ทาง  
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 1. บริเวณ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ ตอนนี้เกิดปัญหามากที่สุด น้ำเสียที่ออกจากทางเหนือขึ้น
ไปออกทางหมู่ 3 เป็นน้ำเสียที่ปล่อยตรง ตอนนี้เทศบาลกำลังมีปัญหากับองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลำนารายณ์ เพราะว่าน้ำเสียที่ออกจากเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีค่าออกซิเจน
น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลได้แก้ไขให้บางส่วนโดยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ  
2. บริเวณทางไปท่าดินดำ หมู่ 9 ตำบลลำนารายณ์ น้ำจะถูกปล่อยออกไปบริเวณท่าดินดำ  
- การบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียจะต้องช่วยเทศบาลดูว่าจะดึงน้ำออกมาทางไหน 
และจะปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วไปทางไหน เราจะสำรวจกันอีกครั้ง ส่วนปริมาณน้ำที่เครื่องบำบัด
น้ำเสียต่อวันได้ประมาณ 600 ลูกบาศก์เมตร จะถูกบำบัดและปล่อยออก ถ้าเทศบาลตกลงทำ
ความร่วมมือ (MOU) กับองค์การจัดการน้ำเสีย เทศบาลแค่ดำเนินการหาที่ดินเนื้อที่ประมาณ
ไม่ต่ำกว่า 4 ไร่ องค์การจัดการน้ำเสียจะมาจัดทำระบบน้ำเสียให้กับเทศบาลใต้พ้ืนดิน ส่วน
พ้ืนที่เนื้อพ้ืนดินสามารถทำเป็นสนามฟุตบอล ลานอเนกประสงค์ได้ งบลงทุนขององค์การ
จัดการน้ำเสียประมาณ 120,000,000 บาท  
- องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการให้เทศบาล 1 ปีแรก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เข้าปีที่ 2 จะคิด
ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย ประมาณ 1,200,000 บาท ส่วนปีที่ 3 จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 10 
เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปีเพิ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ จึงนำเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบญัตติ  
ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมเทศบาลตำบล  
ลำนารายณ์ 
- โปรดยกมือครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง ค่ะ 
1. นายไสว  สิงห์ทอง          6. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
2. นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์        7. นางศุภนุช  วะดี 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ บัวทอง            8. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
4. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์     9. นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
5. นายนิกร  ห่วงงาม         10. นางสุมาลี           ธรรมเจริญ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ 10 เสียง นะครับ 
- เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือและบันทึก
ข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม องค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทย  
ในการบริหารจัดการน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลลำนารายณ์  
- ต่อไปขอเข้าสู่การสอบถามของสมาชิกสภาเทศบาลครับ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ 
- เชิญท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
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 - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมนายถนอม ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ทางเทศบาลได้มีกิจกรรมส่งเสริม 
ช่วยเหลือ ประชาชนชาวลำนารายณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผมอยากให้
มีกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชน การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กบางคนไม่มีโอกาส  
ได้เรียนรู้กับคุณครูชาวต่างชาติ เยาวชนที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยากให้เทศบาลเข้าไป
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งผมจะดำเนินการรับผิดชอบเองอาจจะอบรมช่วงวันหยุด 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 

  
นางสุมาลี ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันนางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้รับเรื่องข้อเสนอแนะและปัญหาจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล มี 4 เรื่อง 
1. สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ ประชาชนขอขอบคุณทางเทศบาลที่เล็งเห็นความสำคัญ 
ของสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายที่เป็นสแตนเลส แต่ประชาชนได้เสนอแนะเพ่ิมเติม
ว่าบริเวณที่เป็นเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส พ้ืนช่วงต่อกับบริเวณถนนเป็นพ้ืนที่ต่างระดับ
ค่อนข้างเยอะอาจทำให้เกิดอันตราย และบริเวณด้านหลังของเครื่องออกกำลังกายมีพ้ืนที่
ค่อนข้างน้อยไม่สามารถเดินได้เป็นพ้ืนที่ต่างระดับอีกเช่นกัน ขอเสนอบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
ให้ฝ่ายบริหารทำเป็นพื้นที่ระดับเดียวกัน  
2. บริเวณซอยตัน หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ เกิดปัญหาช่วงฝนตกน้ำท่วม บริเวณดังกล่าว  
ไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมระยะเวลาค่อนข้างนาน ประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องเดิน
ลุยน้ำเข้าบ้าน ถ้าเทศบาลมีการแก้ไขปัญหาจะเป็นการดีแก่ประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น 
3. เสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บริเวณร้านเสริมสวยคุณแตง ไม่ได้ยินเสียงตามสาย ขอให้เทศบาล 
ช่วยปรับปรุงแก้ไข เพราะอยากฟังข่าวสารจากเทศบาล 
4. ถนนบริเวณหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลำนารายณ์ ไปถึงศาลเจ้าและวนมาถึง  
ศูนย์แพทย์ฯ บริเวณดังกล่าวเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้าง ช่วงเช้าจะมีคนมาออกกำลังกาย  
ปั่นจักรยาน แต่บริเวณดังกล่าวค่อนข้างสกปรก ต้นไม้รก มีประชาชนเสนออยากให้ทำเป็น 
Street Art ดีหรือไม่คะ ขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วยค่ะ Street Art มีการวาดภาพ
บนกำแพง ทำให้เด็กหรือคนที่มีความสามารถในการวาดภาพ ทำให้บริเวณดังกล่าวน่าสนใจ
และเป็นจุดเช็คอินให้ประชาชนมาถ่ายรูปได้ และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณดังล่าวให้สวยงาม 
และร่มรื่น เพ่ือเป็นแหล่งออกกำลังกายได้ในช่วงเช้า เรียนไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุมาลี ธรรมเจริญ ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
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นายนิกร ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิกร ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
1. ย้อนไปเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกฯ ในระเบียบวาระที่ 3 เอกสารในหน้าที่ 3 การปรับปรุง 
ภูมิทัศน์หรือหญ้ าเทียมบริเวณ เกาะกลางหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลำนารายณ์   
ผมอยากสอบถามว่าตลอดแนวไปจนถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ครับ ผมอยากจะเปลี่ยน
ต้นไม้บริเวณเกาะกลางที่นำกระถางมากั้นบริเวณจุดกลับรถสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล  
เปลี่ยนต้นไม้เพ่ือให้รับกับหญ้าเทียม  
2. ป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เนื่องจากตัวอาคารสูงป้ายที่ระบุว่าเทศบาลตำบลลำนารายณ์
จึงอยู่ระดับสูง ประชาชนที่สัญจรมาจากต่างถิ่นจะไม่เห็นป้ายของเทศบาล ผมได้นำเสนอป้าย  
พลาสวูดสีขาวตั้งพ้นจากแนวรั้วหน้าเทศบาลฯ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานไม่น่าจะสูญเสีย
อะไร ราคาไม่เท่าไร ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนิกร ห่วงงาม ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ 

  
นางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุกัญญา จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีเรื่องจะนำเสนอผู้บริหารช่วยพิจารณา ศูนย์แพทย์เทศบาลตำบล
ลำนารายณ์เป็นการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์เป็นอย่างดียิ่ง 
ในการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีความสะดวก 
และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลชัยบาดาล  
ส่วนหนึ่งที่ทางศูนย์แพทย์ฯในการให้บริการจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน 
ในเขตเทศบาลฯ เกี่ยวกับการขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หรือการตรวจคัดกรอง  
โรคต่างๆ  มีประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ อยากได้รับบริการทาง
การแพทย์เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ ดิฉัน ขอสอบถามไปยังผู้บริหาร 
อยากให้ท่านช่วยพิจารณาให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับประชาชนในตำบลชัยนารายณ์ ซึ่งมี 2 
หมู่ด้วยกัน อยู่ในเขตเทศบาลฯแต่ไม่สามารถเข้ารับบริการดังกล่าวได้ เหมือนเป็น การ 
เหลื่อมล้ำเข้ารับบริการทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนในเขตตำบลชัยนารายณ์ต้องเข้ารับ
บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนารายณ์ห่างออกไปหลายกิโลเมตร อยากให้ท่าน
เล็งเห็นความสำคัญเพราะว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวก็เป็นคนในเขตเทศบาลฯ เป็นประชาชน  
ที่ เลือกท่านเข้ามาบริหารเทศบาลฯ ดิฉันอยากให้ท่านเล็งเห็นความสำคัญประชาชน 
กลุ่มดังกล่าว ซึ่งประชาชนในหมู่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ มีจำนวน 1,428 คน มีครัวเรือน
จำนวน 757 ครัวเรือน หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ มีประชาชนจำนวน 1,192 คน มีครัวเรือน
จำนวน 353 ครัวเรือน เป็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ แต่ไม่สามารถเข้ารับบริการ 
ทางการแพทย์ดังกล่าวได้ ขอบคุณค่ะ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสุกัญญา จัตุรัส ครับ  
- ผมเห็นด้วยครับ เพราะผมเองก็ต้องไปฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ชัยนารายณ์ครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ 
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นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผมนายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
1. ช่วงนี้ เป็นฤดูฝนแล้ว ต้นไม้ที่พาดสายไฟ อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน อยากให้  
ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไข 
2. ประชาชนบริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ อยากให้ช่วยแก้ปัญหาระบบการระบายน้ำ 
บริเวณซอยท่ามะนาว 11 รับน้ำมาจากบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรตลาดลำนารายณ์  
เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังอยากให้เทศบาลฯช่วยแก้ไขปัญหา ฝากผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ครับ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ 

  
นายสมนึก นาโพธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
ผมขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับถนนหน้าวัดอุดมสันติวรรณ 
ผมได้ทำแผนไว้ตั้งแต่ปีแรกที่ได้เข้ามา มีประชาชนสอบถามมาตลอดว่าจะดำเนินการเมื่อไร  
ผมจึงอยากเรียนถามท่านนายกฯว่ากำหนดที่จะบูรณะถนนสายนี้ได้เมื่อไร เพราะมีตลาดนัด
ต่างๆ มาลงตลอดซึ่งจะมีรถสัญจรค่อนข้างเยอะ เวลาฝนตกถนนเละ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมนึก นาโพธิ์ ครับ  
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- เชิญนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ขอตอบปัญหาที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ 
- ขอขอบคุณท่านถนอม ศรีจันทร์นิตย์ การดูแลชุมชนในเขตเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ  
 ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส เทศบาลไม่ได้ทอดทิ้ง เรื่องภาษาอังกฤษที่ท่านได้เสนอจะมอบให้  
กองการศึกษาหารือกับท่านว่าจะเริ่มต้นกันอย่างไร  
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส ทางผู้บริหารได้รับทราบ 
ความเดือดร้อนจุดนั้นแล้ว ผู้บริหารคิดว่าจะเทปูด้านหน้าและด้านหลังอออกประมาณ  
50 เซนติเมตร เวลาเดินลงจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ามีการร้องขอว่าปูด้านหน้าไปชนถนนเลย
เฉพาะด้านหน้าผู้บริหารจะนำไปพิจารณาและแก้ไขให้  อาจจะปูพ้ืนชนเลยหรือทำเป็นโค้ง
เพ่ือให้น้ำสามารถระบายได้  
- ซอยตัน หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ ไม่มีท่อระบายน้ำ ได้ปรึกษากับกองช่างแล้ว ถนนสูงกว่า
ด้านหน้าเป็นเมตรน้ำจะไปกองอยู่ด้านหลัง จะมอบหมายให้กองช่างลงพ้ืนที่ไปสำรวจอีกครั้ง  
ว่าจะทำท่อระบายออกมาด้านหน้าเป็นขั้นบันได้หรือไม่ กองช่างได้ลงพ้ืนที่ไปดูหลายครั้งแล้ว
พ้ืนที่ต่ำกว่ากันมาก ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ 
- เสียงตามสาย หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ บริเวณร้านเสริมสวยคุณแตง ตอนนี้เสียงตามสายเดิน
ไปถึงประมาณ 80 เปอร์ เซ็นต์แล้ว  จะนำเสนอให้กับทางสำนักปลัดและกองช่าง  
ไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเพ่ิมเติมตรงไหนได้ ฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านลงพ้ืนที่ 
ดูว่าตรงไหนที่เสียงตามสายไม่ได้ยินให้แจ้งเข้ามา  
- บริเวณศูนย์แพทย์ฯ การปรับปรุงถนนเข้าแผนแล้ว จะเร่งการดำเนินการให้เร็วที่สุด  
ถ้าเป็นไปได้ไม่เกินสิ้นปี และจะสำรวจกำแพงบริเวณไหนจะให้ประชาชนสามารถมาวาดรูป 
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 ทำเป็นจุดเช็คอิน ถ้ามีบริเวณที่ดีเราอาจจะมีเครื่องออกกำลังกาย ห้องประชุมด้านหลัง
งบประมาณอนุมัติแล้ว ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาทำงาน เดี๋ยวแจ้ง  
ให้ท่านปลัดเทศบาลทำหนังสือติดตาม กำหนด 90 วัน แต่ผ่านมาแล้ว 20 วัน จะแจ้งให้เขา
มาดำเนินการ เพ่ือที่จะได้เปิดเป็นห้องประชุมอีกห้องสำหรับผู้สูงอายุ  
- เกาะกลางถนนหน้าสำนักงานเทศบาลฯ คณะผู้บริหารกำลังเล็งเห็นว่าการใช้หญ้าเทียมเข้ามา
บูรณาการจะสวยงาม คงทน กว่าหญ้าจริงหรือไม่ ประชาชนบางท่านอาจจะชอบหญ้าจริง
มากกว่า คณะผู้บริหารจึงคิดว่าสมควรนำมาเป็นแบบอย่างเพ่ือเปรียบเทียบถ้าประชาชน  
ส่วนใหญ่คิดว่าหญ้าเทียมมีความสวยงาม คงทน เราจะนำไปบูรณาการ 4 ทิศทางเลย 
- ป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลฯ คณะผู้บริหารได้หารือกันตลอดเวลา คิดว่าไม่น่าเกินเดือน
สิงหาคมนี้ หลังจากปรับปรุงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล และบริเวณเกาะกลาง  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
- เรื่องการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลศูนย์แพทย์ฯ ได้หารือกับนายแพทย์พิสิฐ พรหมคำ  
ท่านแจ้งว่าเป็นนโยบายไม่ใช่แค่จังหวัดเป็นนโยบายระดับประเทศที่ เขาขีดเส้นมาแล้ว  
ว่าเป็นแบบนี้ ถ้าเราจะไปดึงงบประมาณมาไม่สามารถทำได้นอกจากเป็นคำสั่งระดับประเทศ
ลงมา แตก่ฎเกณฑข์้อนี้จะมอบหมายให้ท่านเลขานุการนายกฯชี้แจงให้ฟังครับ  
- ฤดูฝนต้นไม้โตเร็ว ตอนนี้พนักงานกองช่างเร่งทำงานเป็น 2 เท่า และได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯช่วยตัดต้นไม้ ตอนนี้ เทศบาลฯกำลังดำเนินการเร่งตัดให้ไม่ได้นิ่ งนอนใจ 
ส่วนเถาวัลย์หรือกิ่งไม้ที่พาดสายไฟจะประสานการไฟฟ้าฯ เข้ามาช่วยดำเนินการเพราะเรา 
บูรณาการร่วมกัน 
- บริเวณ หมู่ 8 ตำบลลำนารายณ์ น้ำท่วมขัง ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการ 
ลอกท่อระบายน้ำ เมื่ อฝนตกได้ ให้ เจ้ าหน้าที่ เปิดเครื่องสูบน้ำเพ่ือเร่งการระบายน้ำ  
ระบบผังเมืองที่ได้บูรณาการร่วมกันกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  
เขาได้วางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้ดำเนินการเมื่อไรปัญหาน้ำ 
รอการระบายจะหมดไป 
- ถนนหน้าวัดอุดมสันติวรรณ ไม่เกินเดือนมิถุนายน ได้ผู้รับจ้าง ครับ 
- วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ทางอำเภอชัยบาดาลได้จัดกิจกรรมช่วงเช้า-เย็น เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมครับ 
- เรื่องปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  
ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ  
และป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลลำนารายณ์ วงเงิน 147,540,000 บาท ซึ่งเกินศักยภาพ
ของเทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านวรวงศ์ วรปัญญา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ท่านประเสริฐ วรปัญญา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
ลพบุรี เทศบาลจะนำแผนไปเสนอและขอคำแนะนำจากท่าน 
- ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้อนุมัติให้ โอนเงินจำนวน 350,000 บาท  
เพ่ืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล ดำเนินการขยายเขตประปา แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าวให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ ประมาณ 70 ครัวเรือน  
- วันนี้ตอนเย็นมีกิจกรรมการแข่งขันชกมวย ที่หอประชุมอำเภอชัยบาดาล ตั้งแต่เวลา  
17.00 เป็นต้นไป 
- โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567  
- โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย วันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2567 
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 - การเปิดศูนย์ฟิตเนสเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตามที่สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้อนุมัติ
งบประมาณให้จัดซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายในร่ม ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครื่องออกกำลัง
กายในร่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณอาคารฟิตเนส ชั้นที่ 1 โดยมีกำหนดการที่จะมีพิธีเปิด
บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. 
- โครงการศึกษาดูงานของ อสม. และผู้ประกอบการ ฝากกองที่รับผิดชอบด้วยนะครับ 
- โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ไปประมาณ 160 คน  
- ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2567 บริเวณหน้า สกร.อำเภอชัยบาดาล จะมีเครื่องเล่นเด็ก
ใหม่ๆ และอีกท่ีคือสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ หมู่ 10 ตำบลลำนารายณ์ 
- สนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ มีประชาชนเสนอมาว่าในเมื่อมีเลนจักรยาน และเลนเดิน-วิ่ง  
ของผู้ใหญ่ แต่ไม่มีสำหรับเด็ก นายกฯได้ไปศึกษาอาจจะมีสนามให้เด็ก ทำเป็นสนามยางให้เด็ก
ได้ออกกำลังกาย เพราะเป้าหมายของสนามกีฬาการรถไฟ 44 ไร่ คือ การออกกำลังกาย 
ทั้งครอบครัว 
- สัปดาห์หน้า กล้องวงจรปิดจะไปติดตั้งทางฝั่งบริเวณ หมู่ 1 และหมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์  
ทั้งถนนใหญ่และในซอย ทั้งหมด 13 จุดเพื่อป้องกันและแก้ไขในการเกิดเหตุการณ์ลักทรัพย์ 
- บริเวณอ่างนิคม หมู่ 4 ตำบลชัยนารายณ์ การปรับปรุงถูมิทัศน์อ่างนิคมดำเนินการพร้อมกับ
ระบบระบายน้ำผังเมือง แต่อ่างนิคมยังไม่พร้อมสมบูรณ์แบบ 
- วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นวันสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯจะไปปลูกต้นไม้ที่สนามกีฬาการรถไฟ 
44 ไร่ ขอเชิญทุกท่านไปร่วมปลูกต้นไม้ 
- ขอมอบหมายให้ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาพยาบาล 
ศูนย์แพทย์ฯ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  
- เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 

  
นายสุพจน์ ใจบุญ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน กระผม 
นายสุพจน์ ใจบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ผมได้ปรึกษาหารือกับเทศบาลต่างๆ เนื่องจาก
เป็นระบบเหมือนกันทั้งประเทศ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่จากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในปัจจุบันที่ประกาศออกมาแล้วว่าภายในปีนี้จะมีการนำร่องโครงการบัตร
ประชาชนใบเดียวรักษาทุกท่ี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถไปใช้บริการสถานพยาบาล
ที่ท่านพึงพอใจได้ ในปี พ.ศ. 2568 จะประกาศใช้ทั้งประเทศ ขอบคุณครับ 

  
นายไสว สิงห์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ที่ได้ตอบข้อซักถามจากสมาชิกสภาเทศบาลครับ  
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ 
- ไม่มีนะครับ 
- เมื่ อ ไม่ มี ท่ าน ใด เสนอ เรื่ อ ง อ่ื น  ๆ  ผมต้ อ งขอขอบคุณ ท่ านสมาชิ กสภ าเทศบาล  
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรีทั้ ง 2 ท่าน ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   
ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม 
สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ 

  
ปิดประชุมเวลา    10.30     น. 
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    ( ลงชื่อ ) ............................................................... บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
         (  นางสาวกนกวรรณ ขันธุปัทม์  ) 
 
 

 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
         (  นางสาวละเมียด  ออมทรัพย์  ) 
 
  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลถูกต้องแล้ว   
เมื่อวันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2567 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานกรรมการ  
     (นางสุมาลี  ธรรมเจริญ) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
           (นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง) 
 
 
   ( ลงชื่อ ) ............................................................... กรรมการ 
              (นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส) 
 
  สภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันที่  9    
เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 
 
 
           ( ลงชื่อ ) ............................................................... ประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์  

        ( นายไสว   สิงห์ทอง ) 
 


